



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ผลการอบรมและสอบหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย รุ่นที่ ๑ (๑/๒๕๖๔)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) อนุญาตให้วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียจัดการอบรมและสอบหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) ตามหนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สทช ๒๔๐๙/๕๕๔๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การอบรมและสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และสำนักงาน กสทช. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมและสอบตามเกณฑ์วัดผลของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการอบรมและสอบ ซึ่งมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's Certificate) และใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ (General Operator's License) จำนวน ๕ ราย ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พลอากาศโท

(ชนพันธ์ุ หรรษาเจริญ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รักษาการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

รายชื่อผู้สอบผ่านหลักสูตรการทบทวนความรู้พนักงานวิทยุคมนาคมประเภททั่วไปประจำเรือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย รุ่นที่ ๑ (๑/๒๕๖๔) อบรมระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ผลการสอบ	
		ภาคทฤษฎี	ภาคปฏิบัติ
๑	นายธนพล ธรรมชาติ	-	ผ่าน
๒	นายปิ่นณวัฒน์ ผดุงสันต์	-	ผ่าน
๓	นายพีรวิษณุ วัฒนวงศ์	-	ผ่าน
๔	นายประวิทย์ อัมพันธ์	-	ผ่าน
๕	นายศุภกร ช้อนกลิ่น	ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ

- ลำดับที่ ๑ - ๔ ได้รับยกเว้นการสอบภาคทฤษฎีตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอบรมและสอบพนักงาน กสทช. เพื่อรับประกาศนียบัตรและใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคมประจำเรือ ข้อ ๑๔ เกณฑ์การวัดผล (๒)
- สอบภาคปฏิบัติและสอบภาคทฤษฎี วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

